

สุราษฎร์รัมย์คุมตลาดเหนือ เอเย่นต์ถูกปลดบทบาท

นโยบายการเปิดโรงเหล้าเสรี ที่กำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในขณะนี้ ไม่ได้สร้างความตื่นตัวให้กับธุรกิจน้ำเมาในภาคเหนือมากนัก เพราะเป็นตลาดที่ถูกผูกขาดโดยกลุ่มสุราษฎร์รัมย์เกือบ 13 ปี ทั้งเหล้าสี และเหล้าขาว จึงทำให้อเอเย่นต์ หรือซัพเอเย่นต์ในภาคเหนือแทบจะไม่มีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงของวงการน้ำเมาในอนาคตอันใกล้

สุราทิพย์

กลุ่มสุราทิพย์มีเครือข่ายวงการน้ำเมาในภาคเหนืออย่างกว้างขวางโดยมีการจัดตั้งโรงงานผลิตสุรา 2 แห่ง คือ ที่อำเภอสังขะราย จังหวัดเชียงใหม่ ในนามบริษัทสุราทิพย์เวียงพิงค์จำกัดซึ่งผลิตสุรายี่ห้อแสงทิพย์, หงส์เงินและเขียงขุนออกจำหน่ายในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคเหนือ คือ เชียงใหม่, เชียงราย, ลำปาง, ลำพูน, พะเยา และแม่ฮ่องสอน

โดยมีบริษัทเวียงพิงค์นคร จำกัด ในเครือของสุราทิพย์เป็นผู้ดูแลการจัดจำหน่าย ส่วนโรงงานผลิตสุราอีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดอุดรดิตถ์ ในนามบริษัท สุราทิพย์แสนสุข จำกัด ผลิตสุรายี่ห้อ แสงทิพย์, หงส์ทอง และเขียงขุนออกจำหน่ายในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคเหนือ คือ พิษณุโลก, สุโขทัย, อุดรดิตถ์, แพร่, ตาก และน่าน มีบริษัท พิษณุโลกนคร จำกัด ในเครือของสุราทิพย์อีกเช่นกัน เป็นผู้ดูแลการจัดจำหน่าย

การทำตลาดด้วยระบบผูกขาดเช่นนี้ จึงไม่มีเอเยนต์รายไหนในภาคเหนือ ได้เป็นแกนหลักในการขายสุราอย่างเต็มรูปแบบ ส่วนใหญ่ระบบการจัดจำหน่าย เอเยนต์ หรือซับเอเยนต์ ก็จะใช้วิธีสั่งซื้อสินค้าผ่านบริษัทในเครือของสุราทิพย์ในแต่ละพื้นที่ หากมีการสั่งซื้อล็อตใหญ่ และเป็นลูกค้าเก่าแก่มานานก็จะได้ในราคาพิเศษกว่าเอเยนต์บางราย

บทบาทของเอเยนต์สุราไทยในภาคเหนือ จึงไม่ค่อยโดดเด่นมากนัก การดำเนินงานก็จะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก แบบเวียงๆ หรือในลักษณะซื้อมาขายไป เช่น ร้านอมรภัณฑ์ และร้านเชียรบุญญา จังหวัดเชียงราย, ร้านแข่งมัยของนายนิพนธ์ ท่อวัฒนา, ร้านไพบูลย์ จังหวัดลำปาง, ร้านสินประเสริฐ จังหวัดเชียงใหม่, ร้านทูเคย์มาร์เก็ต จังหวัดพิษณุโลก

อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ถือว่าโดดเด่นและน่าจับตามองมากที่สุดในวงการน้ำเมาของภาคเหนือ คือ บริษัท เชียงใหม่โชคดี ของนายทวีวัฒน์ รัตรัมย์พันธ์ หรือในวงการเรียกว่า "เฮียสาม" ที่ก้าวเข้าขงวงการน้ำเมาในภาคเหนือ เมื่อ 12 ปีก่อน

โดยมีพื้นฐานธุรกิจเดิมมาจากร้านขายของชำ จากนั้นจึงแปรสภาพมาเป็นเอเยนต์จำหน่ายสุรา เพราะเล็งเห็นว่า ขายไว แม้จะมีกำไรน้อย

บริษัท เชียงใหม่โชคดี นับว่าเป็นเอเยนต์รายใหญ่ในภาคเหนือ หรือเป็นที่ตั้งศูนย์ค้าส่งสุราไทย และต่างประเทศ ทุกชนิด มีสินค้าทั้งสุราไทย สุราต่างประเทศ สุราขาว ไวน์ และเบียร์ มากกว่า 20 ยี่ห้อ เช่น ซูเปอร์สก็อต, บูลลี่บ๊กล, เบียร์ไฮเนเก้น, สิงห์เจ้าพระยา, ไทยไวน์, สพายไวน์, คูลเลอร์, ไวน์คูลเลอร์คลับ, มาสเตอร์เบลนด์, วิสกี้, แบล็คแคท (แบล็คไทย)

เหล่าชาวตราไม้แดง, เหล้าเขียงขุน สามตาแป๊ะ, เหล้าแดงไทยเซอร์รี่, หัมเบอร์ วิสกี้ และไวโอ วิสกี้ ฯลฯ ปัจจุบัน ศักยภาพของ "เฮียสาม" มีเครือข่ายสินค้าในมือเป็นจำวนมาก และยังมีฐานซับเอเยนต์ทั่วภาคเหนือ ย่อมเป็นตัวบ่งชี้ว่า น่าจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในภูมิภาค หากนโยบายเปิดโรงเหล้าเสรีมีผลในเชิงปฏิบัติอย่างแท้จริงเพราะอย่างน้อยเขาก็เป็นแกนหลักที่สำคัญในการกระจายสินค้าทั่วภาคเหนือ ประกอบกับมีสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับกลุ่มผู้ผลิตในวงการน้ำเมาหลายกลุ่ม

นายทวีวัฒน์ รัตรัมย์พันธ์ ประธานบริษัท เชียงใหม่โชคดี จำกัด กล่าวว่าเขาเห็นด้วยกับนโยบายเปิดโรงเหล้าเสรี เพราะมีผลดีต่อกลุ่มผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งจะได้เหล้าในราคาที่เป็นการฐานเดียวกัน โดยไม่ต้องถูกผูกขาดทั้งสินค้าและราคาโดยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเหมือนอดีต

นอกจากนี้ ก็จะทำให้เกิดการแข่งขันด้านคุณภาพในวงการน้ำเมา เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคโดยตรง

นโยบายเสรีดังกล่าวแม้จะไม่ส่งผลโดยตรงต่อกลุ่มเอเยนต์ในภูมิภาค เพราะฐานเมล็ดเงินที่น้อยกว่ากลุ่มทุนเดิม หรือกลุ่มทุนใหม่ แต่หากพิจารณาทางอ้อมแล้ว เอเยนต์ที่มีบทบาทจริง ในแต่ละภูมิภาค หรือมีสินค้าในมือเป็นจำนวนมาก ย่อมได้รับการทบทวนจากกลุ่มทุนที่จะเข้าร่วมประมูลตั้งโรงเหล้า ตามนโยบายการค้าเสรี โดยขณะนี้เขาก็ได้รับการทบทวนจากกลุ่มทุนกลุ่มหนึ่งเช่นกัน เช่นเดียวกับเอเยนต์รายใหญ่ในภูมิภาคอื่น ซึ่งมีการลงเมล็ดเงินเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น

ทั้งประเทศคงมีเอเยนต์ที่ได้รับการทบทวนจากกลุ่มทุนไม่เกิน 10 ราย และแต่ละรายก็ถือได้ว่าเป็นแกนหลักที่สำคัญ ในการกระจายสินค้าออกสู่ตลาดทุกระดับเมือง ซึ่งกลุ่มทุนจำเป็นต้องมีฐานการตลาดที่แข็งแกร่ง ไม่เช่นนั้น ก็อาจจะกระทบถึงตลาดของกลุ่มทุนก็เป็นได้ นายทวีวัฒน์ กล่าว

สำหรับตลาดในภูมิภาคขณะนี้ เหล้าระดับ 3 ปี กำลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภค และนโยบายเปิดโรงเหล้าเสรี ก็เป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มทุนใหม่ที่มีเงินเป็นจำนวนมาก เข้ามาสู่วงการได้ โดยเฉพาะวิสกี้ที่นำหัวเชื้อจากต่างประเทศเข้ามาผลิต ซึ่งกลุ่มของเขาก็สนใจอยู่เช่นกัน